

'ทางหลวงตรง'ปิดปากเจียบถนนทรุด-ใช้งบซ่อม30ล้าน

ตรง ● แขวงทางหลวงตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังปิดปากเจียบ หลังถนนเพชรเกษมบนเขาพับผ้าเกิด ทรุดตัว ต้องสูญเสียงบประมาณซ่อมแซมเพิ่มอีก 30 ล้านบาท ท่ามกลางสื่อโซเชียลตั้งข้อสังเกตก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

พ.ต.อ.สันหัตต วินสน รอง ผบก.ภ.จว.ตรง, ร.ต.อ.ปรีชา ศรีเมือง หัวหน้างานจราจร สภ.นาโยง พร้อมด้วยนายบุญเรือง อัครปัญญา รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงตรง ฝ่ายวิศวกรรม เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายถนนหมายเลข 4 เพชรเกษม ตรง-พัทลุง ช่วงกิโลเมตรที่ 1130-1131 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรงกับพัทลุง บนเขาพับผ้า ตำบลช่อง อำเภอนาโยง ฝั่งเขาเข้าเมืองตรง หลังเกิด ดินสไลด์ทำให้มีรอยแยกของผิวจราจร และถนนทรุดตัว เป็นร่องลึกยาวประมาณ 400 เมตร และแตกกว้างลึก ประมาณ 5-10 นิ้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรง และบริษัทรับเหมาก่อสร้างยังคงเร่งทำงานซ่อมแซม ปรับปรุงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นายบุญเรือง อัครปัญญา รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงตรง ฝ่ายวิศวกรรม ได้พูดคุยกับ

พ.ต.อ.สันหัตต วินสน รอง ผบก.ภ.จว.ตรง ว่า สาเหตุ การทรุดตัวของถนนเกิดจากใต้ผิวดินเป็นทางน้ำไหล และเป็นพื้นที่อุ้มน้ำ ในช่วงหน้าแล้งระดับน้ำจะลดลง แต่เมื่อเข้าช่วงหน้าฝน หรือมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ระดับน้ำจะสูงขึ้น ทำให้ดินอุ้มน้ำไว้ไม่ไหว ทำให้ทรายที่ ถมสร้างถนนโดนน้ำชะล้าง โดยเป็นการทรุดตัวแบบ ลงไปด้านล่าง แต่ไม่ได้ออกไปด้านข้าง เนื่องจากมี กำแพงคอนกรีตกั้นดินเอาไว้

ส่วนการออกแบบและสำรวจการสร้างถนน ดังกล่าวเป็นของกรมทางหลวง แต่หน่วยงานก่อสร้าง จริง มีความทับซ้อนด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งระบุงการ ก่อสร้างทุกชั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ ขณะนี้ได้ ของประมาณในการปรับปรุงไว้ 30 ล้านบาท ซึ่ง ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอีกหลายเดือนกว่าจะ กลับมาเปิดใช้ได้ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวสังเกตพบว่า พื้นดินที่มีการสไลด์ลงไป ไม่ใช่หินหรือดินเหนียว แต่เป็นทราย ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุ ที่ทำให้พื้นถนนทรุดตัวเกิดจากทรายไม่สามารถยึด ติดกอดตัวหรืออุ้มน้ำไว้ได้ เมื่อโดนน้ำไหลผ่านจึงทำให้เกิด การทรุดตัวอย่างรวดเร็ว และเหตุการณ์แบบนี้

เคยเกิดขึ้นแล้วหลังจากสร้างถนนเสร็จใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานในช่วงนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบ ของบริษัทรับเหมาในการซ่อมแซมถนนที่ทรุดแตก กลางถนนในขณะนั้น

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีถนนเขาพับผ้าเกิดการ ทรุดตัว ต้องปิดเพื่อซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเช่นเดิม ระยะทางประมาณ 400 เมตร ตั้งแต่ถนนช่วงดัง กล่าวได้พังทรุดตัวลง ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ตาม สื่อโซเชียลอย่างมากมาย ทั้งมองว่าเป็นการทุจริต การก่อสร้าง สร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเห็นภาพ ทางสื่อสร้างความตกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

ขณะนี้ได้มีนักการเมือง เช่น ส.ส.ตรง พรรคพลังประชารัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.ตรง รวมทั้งชมรม คนตรงด้านโกง ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบ การสร้างถนนเส้นทางดังกล่าวแล้ว พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะได้สร้างความเสียหายต่องบประมาณอย่างเร่งด่วน อีกทั้งสร้างความลำบากแก่ผู้ที่สัญจรอย่างมากอีกด้วย.